



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 35
เรื่อง แนวทางและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน (Omicron) ซึ่งในประเทศไทยมีการระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้พบผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การใช้สถานที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 35 เรื่อง แนวทางและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าสถานที่ของสถาบัน บุคลากรและนักศึกษาต้องทำการสแกน QR Code GO FIGHT อยู่ที่ทางเข้าของทุกอาคารในสถาบัน เพื่อแสดงประวัติข้อมูลการได้รับวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา โดย Login ด้วย E-mail และ Password และแสดงประวัติการได้รับวัคซีน ต่อ รปภ. ก่อนเข้าอาคารของสถาบันทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน และทราบสถานที่การเข้าอาคาร กรณีพบผู้ติดเชื้อ จะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำการฆ่าเชื้ออาคาร และปิดสถานที่เป็นบริเวณ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน
2. การเข้าสถาบัน ครั้งแรกของนักศึกษาต้องทำการตรวจ ATK ก่อนทุกคน โดยนักศึกษาสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่คณะ/วิทยาลัยที่ตนสังกัด และจะมีการสุ่มตรวจสำหรับชั้นเรียนที่มีการสอนเป็นลักษณะ On site ในอัตราส่วน 1:15 (อ้างอิงจากอัตราค่า R อัตราการความสามารถในการแพร่ระบาด) โดยทางสถาบันจะเตรียม ATK สำหรับการตรวจให้สำหรับการตรวจครั้งแรกและการสุ่มตรวจดังกล่าว ให้กรอกข้อมูลผลตรวจตาม Link: <https://gofight.kmitl.ac.th>
3. การดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการใช้สถานที่ภายในสถาบัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) รองอธิการบดีกำกับดูแลวิทยาเขตชุมพรฯ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศนี้ของแต่ละส่วนงาน และมีอำนาจในการออกประกาศหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งไม่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนวัฒน์ จางวนิชเลิศ)
รักษาการแทนอธิการบดี